

# สงกรานต์นี้ไม่ต้องกลัวเปียกอีกต่อไป ด้วยบริการ ช่วยซื้อจากลาล่ามูฟ



อีกทั้งยังปกป้องสินค้าคุณระหว่างขนส่งจนถึงบ้านคุณด้วยกล่องกันน้ำพิเศษ

28 มีนาคม 2560. กรุงเทพฯ - Lalamove (ลาล่ามูฟ) ผู้นำด้านแอปพลิเคชันให้บริการขนส่งสินค้าแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงจากฮ่องกง เสนอบริการช่วงสงกรานต์ให้ชาวกรุงเทพฯ ไม่ต้องเสี่ยงออกไปตัวเปียกนอกบ้าน ด้วยผู้ช่วยซื้อของหรืออาหารที่ต้องการ พร้อมส่งตรงถึงบ้านด้วยรถมอเตอร์ไซด์ติดตั้งกล่องขนส่งที่ช่วยปกป้องสินค้าคุณจากน้ำที่ซัดสาดระหว่างเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายน ซึ่งแม้จะเป็นช่วงที่ชุ่มฉ่ำสนุกสนานก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจไม่น้อยสำหรับผู้ที่ไม่อยากเปียกในช่วงเทศกาลนี้

บริการช่วยซื้อจากลาล่ามูฟช่วยให้คุณสั่งซื้อสินค้าหรืออาหารได้ง่ายๆ โดยพนักงานจัดส่งของเราจะจ่ายค่าสินค้าให้ก่อน และลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าเมื่อได้รับสินค้าแล้ว โดยสินค้านั้นจะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 บาท ลูกค้าที่ต้องการซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หรืออยากทานอาหารร้านโปรด แต่ไม่อยากออกไปผจญภัยท่ามกลางสงครามปีนฉัดน้ำ สามารถให้ลาล่ามูฟเป็นผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับคุณได้

โดยลูกค้าสามารถเลือกรถที่มี “กล่องบรรจุอาหาร (Food Delivery Box)” ในการขนส่งได้ฟรี ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเข้าไปที่เมนู “บริการเสริม (Additional Service)” เพียงเท่านี้ก็รับประกันได้ว่าสินค้าของคุณจะได้รับการจัดส่งโดยรถของลาล่ามูฟซึ่งมีกล่องสี่ล้อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรักษาสินค้าภายในให้แห้งสนิท นับว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการจัดส่งสินค้าบนท้องถนนในกรุงเทพฯ ที่ชุ่มฉ่ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

####

เกี่ยวกับลาล่ามูฟ

ลาล่ามูฟก่อตั้งเมื่อปี 2556 ที่ฮ่องกงในชื่อ EasyVan โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการขนส่งแบบ On Demand ในเอเชีย ซึ่งสามารถใช้ได้บนสมาร์ตโฟนทั้งในระบบ iOS และ Android ลาล่ามูฟ คือ แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อให้คนขับรถขนส่งมืออาชีพรับงานขนส่งจากผู้ที่ต้องการส่งสินค้าได้เจอกันง่ายขึ้น ทำให้บริการค่อนข้างรวดเร็วและไว้วางใจได้ ขณะนี้ ลาล่ามูฟให้บริการใน ฮ่องกง สิงคโปร์ กรุงเทพฯ ไทเป มะนิลา และอีก 43 เมืองในประเทศจีน มีคนขับในระบบกว่า 500,000 คน และผู้ใช้บริการกว่า 5 ล้านราย โดยในประเทศไทยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 210,000 ครั้ง

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณภาณุ สุวรรณชาติ (info@brandnow.asia) +6689 064 6352 หรือ คุณกิตติมา เศรษฐี  
(kittima@brandnow.asia) +6681 826 2399

บริษัท แบรินด์นาว จำกัด 33 มนุญธรรม แมนชั่น ชั้น 2 ห้อง 4

สุขุมวิทซอย 51 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 [www.brandnow.asia](http://www.brandnow.asia) โทรศัพท์: +66 2 1054217